



ประกาศกรมชลประทาน

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ มอบให้
ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดำเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
ลงมาไว้แล้ว นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ
ชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงผลงาน และสัดส่วนของผลงานที่จะส่งประเมิน ตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องส่งผลงานเพื่อประเมินภายใน ๒ เดือน นับตั้งแต่
วันประกาศและหากผู้ใดเห็นว่าชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงผลงาน และสัดส่วนของผลงานดังกล่าวไม่ตรงตาม
ความเป็นจริง หรือเป็นกรณีการอ้าง และคัดลอกผลงานของผู้อื่น สามารถหักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่
วันประกาศ ในกรณีชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงผลงาน และสัดส่วนของผลงานไม่ตรงตามความเป็นจริง
หรือเป็นกรณีการอ้างและคัดลอกผลงานของผู้อื่น จะต้องดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.
ที่ นร ๐๗๐๗.๗/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จ
เกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายชลิต ดำรงศักดิ์)

อธิบดีกรมชลประทาน

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
(แบบทำยประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕)

ลำดับที่	หน่วยงาน ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ครองอยู่	ผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมิน	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน	สัดส่วนผลงาน	หมายเหตุ
๑	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน นายมานัส กองแก้ว	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ ๗๗๗๑)	๑. การศึกษาหาค่าสัมประสิทธิ์ข้าว แปลงนาเกษตรกร (โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาพนมทวน สำนักชลประทานที่ ๑๓) ทะเบียนวิจัย ๐๔๑๓-๒๐๔๖-๒๕๕๒-๑๖ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ๒. การศึกษาการให้น้ำชลประทาน แก่แปลงนา โดยกำหนดต่ำกว่า ผิวดิน ๒๐ เซนติเมตร ทะเบียนวิจัย ๐๔๐๑-๒๐๔๘-๒๕๕๓-๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๓)	๑. นายศุภชัย แก้วลำไย ๒. นางวัชร กองแก้ว ๓. นางสาวฉวีวรรณ สุดจิตร ๔. นายฐิติพงษ์ หงษ์อินทร์	- ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลผลการศึกษา ให้คำแนะนำในการศึกษาทดลอง - ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานในแปลง และบันทึกข้อมูลอุตุนิยมวิทยา - ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลเบื้องต้น และจัดพิมพ์รูปเล่ม - ทำหน้าที่สำรวจการเจริญเติบโตของข้าว และควบคุมการส่งน้ำ - ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลผลการศึกษา ให้คำแนะนำในการศึกษาทดลอง - ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงาน ในแปลงให้เป็นไปตามแผน - ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลเบื้องต้น และจัดพิมพ์รูปเล่ม - ทำหน้าที่สำรวจการเจริญเติบโต ของข้าว และควบคุมการส่งน้ำ	
ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น - การค้นคว้าวิจัยการใช้น้ำชลประทานของพืช						

Handwritten signature and initials

Handwritten signature and initials

Handwritten signature and initials